



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ 4 อปท. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ "ม่วนคัก อັก ม.อุบลฯ" ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สร้างความสามัคคีภายในองค์กร และ 4 อปท. ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเมืองศรีโคก เทศบาลตำบลคำขวาง เทศบาลตำบลธาตุ และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ลานกิจกรรม สำนักวิทยบริการ



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภายใต้กรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2564 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในงานมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมพื้นใจเมือง เมื่อวันที่เสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ ชุมชนเสื่อนฤกษ์ ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาสมาชิก เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดโครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE) ดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ร่วมกับ 17 สถาบัน เมื่อวันที่อังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ อาคารเรียนรวม 5



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนสหกิจศึกษา ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับ บริษัท แมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้แทน 15 สถาบัน เมื่อวันที่จันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้อง SEC202 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์



งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) เพื่อนำเสนอแนวคิดหลักการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อใช้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ ฝึกการระบุนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้รูปแบบหรือเครื่องมือในการสำรวจความต้องการของ Stakeholder ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2566 ณ โรงแรมยูเพลส



คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น การผสมเทียมโค รุ่นที่ 1 เพื่อฝึกปฏิบัติและฟังการบรรยายด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาของโคเพศเมีย การจัดการการสืบพันธุ์ของโค การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อโคการเหนียวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมน การอ่านค่าทางพันธุกรรมจากแคตตาล็อกน้ำเชื้อแช่แข็งของโค การสังเกตการตั้งท้องด้วยมือและอัลตราซาวด์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์